
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕    

วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................ 
 

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ๒. นางสาวต้นข้าว           ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๓. นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๔. นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๕. นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ๖.  นายวิจิตร  ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

    ๗. นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 ๘.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๙. นายพชร  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๐. นางสาวปฏิมาพร        จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๑๑. นายจารึก  หาพันนา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๒. นายณัฐวุฒ ิ  ทองเถาว์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

      ๑๓.  นายปรเมศร์     ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ๑๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕. นายปวริศร ์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖. นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๑๗. นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๑๘. ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๑๙.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐. นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
   ๒๑.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๒๒. นางสุรางค์  พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๓. นายพงศ์พิชญ์        มูลสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๔.  นายอัมพล                ทองพุ เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 

      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวช่อผกา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   (ลาป่วย) 

 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 
 



๒ 
 

๒. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายธรธรรม์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายวีระพงษ์ ศรีภา  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๖. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นายพิศาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๘. นางมาลี ตัณฑิกุล  ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
๙. นายปริญญา เนื่องโนราช  ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
๑๐. นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๒. นางสุจิตรา นามพิทักษ ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๔. นายธนพนธ์ ตันสมรส แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
๑๕. นายปรีชา สุขศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๖. นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๑๗. นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
๑๘. นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๙. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบญุสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๑. นายวัฒนา สมลา หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
๒๒. นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
๒๓. นางสาวณัฐปภัสร์ ฏปวรนันท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ 
๒๔. ว่าที่ รต.มงคล อินจำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒๕. นางสาวหัสยา เวชชูศักดิ์ชัยกุล นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
๒๖. นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๗. นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยทีส่อง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง    เพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
                                  

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
                                   “ญัตติ”  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่หนึ่ง “ขัน้รับหลักการ” 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
                                              
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม   
พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการสภาอ่าน
ประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตามที่ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ต้ังแต่วันที่ ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มีกำหนด
สามสิบวัน นั้น 
 

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นางบัวหลวง   อาษาพล  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่  ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้มีสมาชิกลา ๑ ท่าน คือ ท่านช่อผกา         
โชควิวัฒวนิช    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยทีส่อง 
   ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ 
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ข้อความเชิญคะ่ / ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 



๔ 
 

มติที่ประชุม 
          - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยทีส่อง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหสับดีที่  ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ /โปรดยกมือ ๒๒ ท่าน  
                       -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยทีส่อง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ 
                          ไม่มีสมาชิกยกมือ 
   - งดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ทีป่ระชุม   
            มีมตเิห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  
 

 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ ไม่มีคะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
                                  “ญัตติ”  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ีหนึ่ง “ขัน้รับหลกัการ”    

 
นางบวัหลวง      อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔.๑“ญัตติ”  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ีหนึ่ง “ขัน้รับหลักการ” เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพศิทยา  ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติตามความในมาตรา ๖2 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ไม่
เกิน 760,000,0๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจ่ายทั่วไปไว้ไม่เกิน 760,000,0๐๐ บาท งบประมาณ 
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รายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ไม่ เกิน  34,221,๐๐๐ บาท และ           
ต้ังประมาณการรายจ่ายไว้ไม่เกิน 22,896,000 บาท  

เหตุผล 
 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้ใช้เป็นหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบาย ฝ่ายบริหาร
ได้แถลงต่อสภาเทศบาลไว้และจะได้ใช้จ่ายงบประมาณไปดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ทีก่ำหนดไว้
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สุข               
แก่ประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี               
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ วาระที่หนึ่ง        
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย       
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วจึงลงมติ  แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม
เข้ากระบวนการพิจารณา ขอมอบให้ท่านเลขาฯอธิบายระเบียบขั้นตอนการพิจารณารา่งเทศบัญญัติให้ทุกท่าน
ได้เข้าใจไปในทศิทางเดียวกัน เชิญท่านเลขาฯค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารและคณะผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท่านนายก
ได้เสนอญัตติต่อสภาแห่งนี้ ก่อนอ่ืนขอนำเรียนเพ่ิมเติมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖   
ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เราได้ประมาณการรายรับไว้ทั้ งหมด 
๗๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประมาณการรายจ่ายได้ ๗๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นยอดเดียวกัน ในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติจะมีขั้นตอนอยู่ ๓ วาระ คือ วาระแรก คือรับหลักการแห่งร่างราชเทศบัญญัติ หลังจากท่าน
นายกได้เสนอญัตติต่อสภาแห่งนี้แล้วท่านสมาชิกสามารถอภิปรายทั่วไปแสดงความเห็นต่างๆเห็นด้วยหรือข้อ
ปรับปรุงต่างๆเพ่ือนำสู่วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายทั่วไปพอประมาณแล้วท่าน
ประธานสภาก็จะขอมติที่ประชุมสภาเพ่ือรับความเห็นชอบในวาระที่แรก ขั้นรับหลักการ ต่อไปก็ให้สมาชิก
เสนอระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติ และระยะการพิจารณาคำแปรญัตติต่อที่ประชุม และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ  แปรญัตติฯ จะแต่งตั้งใหม่หรือใช้ชุดเดิมที่แต่งตั้งไว้เดิมก็ได้ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นแปรญัตติ ใน
วาระที่สองนี้จะมีการพิจารณาเฉพาะที่มีการขอแปรญัตติฯ ถ้าไม่มีการแปรญัตติจะมีการการลงมติ ให้พิจารณา
แต่ละกองแต่ละสำนักไป ถ้ามีการแปรญัตติก็จะมีการขอมติว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่หรือ
ยืนยันตามร่างเดิม ถ้าสภาเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติแสดงว่ามีการแก้ไขร่างเทศบัญญัติให้ถือมติที ่
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ประชุมสภาเป็นหลัก แต่ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ายืนยันตามร่างเดิมก็จะกลับไปใช้ร่างเดิม ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ 
ขั้นให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติหรือไม่ ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย และจะประชุมในวันเดียวกับวาระที่ ๒ ต่อ
กันไปเลย เมื่อสภาเห็นชอบก็จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบต่อไป และประกาศใช้ภายในวันที่ ๑ 
ตุลาคมนี้       ผมกข็อนำเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่คะ / ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาในวาระแรกเชิญท่านนายกอ่านคำแถลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ก่อนค่ะ / เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพศิทยา  ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 บัดนี ้ ถึงเวลาที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,211,796,503.53 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จำนวน 159,618,249.74 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,737,423.29 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 15 โครงการ 
                              รวม 118,129,449 บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564  
   2.1 รายรับจริง จำนวน 704,114,935.50 บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จำนวน 29,466,054.90 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 19,736,253.95 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 15,121,819.23 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน 3,510,912.11 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 3,328,287.03 บาท 
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   หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 311,834,208.28 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 321,117,400.00 บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จำนวน 28,282,688 บาท 
   2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 686,236,114.62 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จำนวน 139,693,297.79 บาท 
  งบบุคลากร จำนวน 288,622,678.78 บาท 
  งบดำเนินงาน จำนวน 140,758,198.79 บาท 
  งบลงทุน จำนวน 17,199,588.92 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จำนวน 99,834,405.80 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จำนวน 127,944.54 บาท 
   2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,282,688 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จำนวน 182,788,818.90 บาท 
   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00  บาท 
   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 
 3.   งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 1 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายรับจริง 16,892,004.49 บาท รายจ่ายจริง9,974,594.76 บาท 
  เงินกูจ้ากธนาคาร/อ่ืน ๆ จำนวน 20,000,000.00 บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน 0.00 บาท 
  กำไรสะสม จำนวน 6,864,453.52 บาท 
  เงินฝากธนาคาร จำนวน 77,160,544.84 บาท 
  ทรัพย์รับจำนำ จำนวน 63,028,700.00 บาท 
       ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 2 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง 12,993,824.38 บาท รายจ่ายจริง 7,985,037.16 บาท 
  เงินกูจ้ากธนาคาร/อ่ืน ๆ จำนวน 91,000,000.00 บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน 0.00 บาท 
  กำไรสะสม จำนวน 5,199,926.76 บาท 
  เงินฝากธนาคาร จำนวน 64,431.70 บาท 
  ทรัพย์รับจำนำ จำนวน 58,346,100.00 บาท 
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นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ/จากทีท่่านนายกได้อ่านคำแถลงแล้วเราจะเห็นงบประมาณในภาพรวมแล้วนะคะ / ต่อไป
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายให้ยกมืออภิปรายได้เลยคะ เชิญท่านวงศกรคะ 
นายวงศกร      บุญดาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวงศกร   บุญดาว    สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  อยากเรียนสอบถามฝ่ายบริหารในส่วนของสำนักช่างงบบำรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ จ่ายจริงปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอเพ่ิม ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเพ่ิม
จากเดิมมาเยอะมากอยากสอบถามฝ่ายบริหารว่าเราจะจ้างเหมาเอกชนหรือเราใช้เจ้าหน้าที่ของเราทำครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพศิทยา  ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 ดิฉันขอมอบให้ ผู้อำนวยการสำนักช่างเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นายปริญญา      เนื่องโนราช    ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายปริญญา  เนื่องโนราช ขอตอบ
ข้อซักถามท่านสมาชิกในปัจจุบันเราได้จ้างเอกสารหรือนิติบุคคลเข้าดำเนินการ ในงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๖    
มีข้อผิดพลาดในการคิดคำนวณงบประมาณการจ้าง เดิมคิดตามค่าแรงขั้นต่ำ แต่ผมได้ตรวจสอบแล้วต้องคิด
คำนวณจากจำนวนพ้ืนที่กี่ตารางเมตรต่อราคาที่กำหนดไว้ เราจะใช้ราคาตรงนี้คิดเพ่ือที่จะได้เป็นฐานในการทำ
สัญญาจ้างกับเอกชนจึงเป็นเหตุผลที่มาที่ไปของงบประมาณท่ีตั้งไว้ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่คะ / ถ้าไม่มี / ต่อไปจะเป็นการลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการ 
มตทิีป่ระชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๒๑ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๖ / วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ ๑ ท่าน 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุม   
                มีมตเิห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 



๙ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่งเราได้มีการแต่งตั้งไว้แล้วชุดเดิมก็จะมี  
  ๑. นายณัฐวุฒิ         ทองเถาว์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายศักดิป์ภณ     ภูขามคม  กรรมการ 
  ๓. นายวิจิตร           ไขแสง  กรรมการ 
  ๔. ดร.เจษฏา          โควสุรัตน์  กรรมการ 
  ๕. นางสาวอริสรา     โชควิวฒันวนิช กรรมการ 
  ๖. นางสุรางค์          พรหมประพันธ์ กรรมการ 
  ๗. นายวงศกร          บุญดาว  กรรมการและเลขานุการ 

 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่คะ / ถ้าไม่มีให้ถือว่าเราใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมที่แต่งตั้งไว้ 
ต่อไปเป็นการเสนอระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติและวันพิจารณาคำแปรญัตติ เราจะเสนอเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงแรก จะเป็นวันยื่นเสนอคำแปรญัตติ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก็ประมาณ 3 วัน ทำการ  และอีก
ชว่งคือช่วงวันพจิารณาคำแปรญัตติพร้อมสรปุ / เชิญท่านสมาชิกเสนอคะ / เชิญท่านสุรางค์ค่ะ 
นางสุรางค์  พรหมประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุรางค์  พรหมประพันธ์ ขอเสนอวันยื่น
เสนอคำแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565  เป็นเวลา 3 วันทำการ และวันพิจารณาคำแปร
ญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 เป็นเวลา 5 วันทำการ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ / มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่คะ /  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
                      - สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาเสนอ / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 22 ท่าน 
                      - สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาเสนอ / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
                      - สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ทีป่ระชุม   
            มีมตเิห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาเสนอ 
 

 

 
สรุปเราจะยื่นเสนอคำแปรญัตติโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 - 31 สิงหาคม  2565  เป็นเวลา 3 วันทำการ      
และวันพิจารณาคำแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กันยายน  2565 เป็นเวลา 5  วันทำการ สถานที่               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนรายละเอียดคณะกรรมการแปรญัตติจะแจ้งให้ทราบหลังจาก
ยื่นเสนอคำแปรเรียบร้อยคะ่ และขอนัดประชุมสภาฯครั้งต่อไป ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกคะ / เชิญท่านภคพลค่ะ 

นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและฝ่ายบริหารทุกท่าน กระผมนายภคพล     
คูณผล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 เรียนสอบถามกองช่างว่าตอนนี้สถานการณ์  
น้ำท่วมของเรามีผู้ประสบภัยขึ้นมาอยู่ในบริเวณห้วยม่วงแล้วก็บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียคือทุกปี จากที่ผมสังเกต
จะมีการต่อน้ำประปาให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว แต่ปีนี้ไม่ได้มีการดำเนินการต่อให้ ทำให้ประชาชนที่ประสบภัย     
มีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าบางเต็นท์มีผู้สูงอายุและมีเด็กอาศัยอยู่ และอยากให้วางแทงค์น้ำ    
เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค เท่าที่ผมสังเกต ห้วยม่วงมีแทงค์น้ำตั้งอยู่ 2 จุด บริเวณที่ตั้งของแทงค์น้ำจะตั้งอยู่กลางๆ 
แต่ต้นและท้ายไม่มีทำให้ผู้สูงอายุและเด็กมีความยากลำบากในการขนน้ำไปใช้ เพราะว่าทุกปีจะเห็นต่อ
น้ำประปาให ้แตไ่ม่ทราบว่าปีนี้จะต่อให้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเรื่องจุดอพยพน้ำท่วมตรงนี้ต้องขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เห็นและมีการประสานไปทางประปาแล้วเพราะเป็นส่วนงานที่ทำประปารับผิดชอบ       
เราจึงนำถังน้ำไปวางไว้เป็นระยะเพ่ือให้พี่น้องที่ประสบภัยขึ้นมาได้ใช้น้ำ แต่อาจจะยังไม่สะดวกเท่าที่ควร จะให้
ทาง ผู้อำนวยการช่างตามกับทางประปาให้อีกครั้งนึงและถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังไม่เข้ามาดำเนินการ เราอาจจะต้อง
ดำเนินการเอง ซึ่งมีการคุยกันไว้ก่อนคร่าวๆแล้ว ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านต้นข้าวค่ะ 
นางสาวต้นข้าว     ตังคโณบล   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและฝ่ายบริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวต้นข้าว    
ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 4  ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีพายุ        
ที่คาดการณ์ได้ และก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จากการที่ลงพ้ืนที่ทั้ง 4 เขตของสมาชิก ชาวบ้านก็ฝากชื่นชม
ท่านนายกรองนายก และส่วนราชการทุกส่วน รวมไปทั้งกองช่าง กองสวัสดิการหรือส่วนอ่ืนๆ ที่ดูแลอย่าง
รวดเร็ว เราก็ใส่ใจพ่ีน้องประชาชนแต่ว่าก็อาจจะยังมีมาเรื่อยๆ เพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ระดับน้ำ
ได ้ทางสมาชิกสภาก็ขอเป็นกำลังใจให ้ฝากคำชมจากชาวบ้านมาให้เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายด้วยค่ะ 
นางบัวหลวง      อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่เอาใจใส่
ซึ่งตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราประสบภาวะทุกๆฝ่าย ที่มีส่วนในการรับผิดชอบต้องออกมาทำหน้าที่ตัวเองให้
เต็มที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของนายกแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นทั้ง
สมาชิกสภาทุกๆท่านที่ลงพ้ืนที่อย่างตอ่เนื่อง เพ่ือรับฟังปัญหาของชาวบ้าน เพราะว่าลำพังตัวนายกเองอาจจะ 



๑๑ 
 

ยังพบปัญหาได้ไม่เร็วเท่าท่านสมาชิกสภาที่ลงพ้ืนที่พบเจอชาวบ้านมากกว่า แต่ทางเราก็จัดทีมเฝ้าระวังตลอด 
24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีมเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่าย เราจะทำหน้าที่และดูแลแก้ปัญหาให้ดีที่สุดค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและฝ่ายบริหารทุกท่าน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์      
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  3  ผมมีเรื่องอยากจะหารือไม่ใช่ว่าจะเป็นการ
บังคับว่าจะต้องทำยังไงเหมือนที่คิดหรือนำเสนอปัญหาน้ำท่วมของชุมชนของห้วยม่วงจะมีทุกปี ซึ่งจะสร้าง
ความลำบากแก่ทุกๆคนทั้งประชาชน แล้วก็พนักงานเทศบาลก็ต้องทำงานกันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นช่างหรือ
งานด้านสาธารณสุข ผมอยากจะหารือว่า ในโอกาสต่อไปจะเป็นไปได้ไหม ที่จะมีหมู่บ้านที่มั่นคง ที่สามารถจะ
หนีน้ำท่วมหรือว่าให้พ้นจากน้ำท่วมเราจะมีโดมหรือมีอาคารที่ใช้สำหรับเล่นกีฬาในร่มอย่างเช่น เล่นบาสหรือ
กีฬาในร่มต่างๆแล้วก็มีห้องน้ำหญิงชายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น เพ่ือว่าเวลาน้ำท่วม ในฤดูฝนก็สามารถเอา
ผู้ประสบภัยเข้าไปพักอยู่ในอาคารนั้นโดยมีห้องน้ำแยกหญิงชาย  ส่วนนี้ผมขอหารือ ตอนนี้ตรงถนนเลียบแม่น้ำ
มูลใต้สะพานที่มีการก่อสร้างถนนใหม่ก็จะมีประชาชนจำนวนมากไปใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สัญจร      
ผมอยากจะให้มีจุดรักษาการณ์ขอเจ้าหน้าที่เทศกิจเพ่ือไว้ป้องกันและระงับเหตุและมีเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ 
เครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำหรือว่า อุปกรณ์กู้ชีพเพ่ือที่จะช่วยเหลือประชาชนหรือระงับเหตุ          
เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบหรือว่ามีเหตุการณ์วุ่นวายที่อยู่บริเวณนั้น ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอความกรุณา
มากๆเลยคือชุมชนวังสว่างหรือซอยพโลชัย 9.1 เป็นเป็นชุมชนที่รอการพัฒนา ซึ่งตอนนี้ผมก็อยากเสนอท่าน
ประธานสภาฝากไปถึงฝ่ายบริหารว่าอยากให้มีความเท่าเทียมกับชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลด้วยกัน พอไปที่
ชุมชนนั้นแล้วเขาก็พูดในทำนองว่านี่มันเขตเทศบาลนะ เขาบอกว่าถนนหนทางมันไม่ควรเป็นแบบนี้ ไม่มีถนน
คอนกรีตไม่มีระบบท่อระบายน้ำ บุคคลจากต่างจังหวัดมาจากหลายท้องที่ส่วนใหญ่เวลามีงาน มีกิจกรรมต่างๆ 
เขาก็มาเห็นในชุมชนของเขตเทศบาลมันก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนว่ายังหลงเหลือในสภาพแบบนี้ อยากให้ช่วย
เร่งรัดพัฒนาชุมชนให้เท่าเทียมกับชุมชนอ่ืนครับขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านศักดิ์ปภณค่ะ 
นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตามที่ผมได้ลงพ้ืนที่ผมอยากขอเสนอประธานสภาฯ 
ฝากไปยังฝ่ายบริหาร ขณะนี้เทศบาลของเรากำลังเป็นเมืองพัฒนาโดยด้วยความรักของประชาชน เขาชมเชย
คณะของทางเทศบาลของเรา ผมอยากจะเสนอถนนลงสู่แม่น้ำมูลทุกสาย อยากให้มีความสะอาดเพราะมีต้นไม้      
ปกคลุมตามบริเวณถนนที่ลงสู่แม่น้ำมูลด้านทิศตะวันออก แล้วก็ถนนบางเส้นสกปรกมากขยะเยอะมาก       
เอาอะไรมาวางตรงนั้น ผมอยากให้ทางเทศบาลได้ลงไปดูแลทำความสะอาด เพราะว่าคนที่ลงไปชมวิวทิวทัศน์
ฝั่งมูล เขาไม่กล้าลงไปเพราะว่าถนนมันมืดมันปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ตามที่ผมได้สำรวจดูทุกๆที่ลงสู่แม่น้ำมูล
ด้านทิศตะวันออกผมอยากให้ทางเทศบาลได้ลงไปดูทำให้ถนนมันโล่ง แล้วคนที่จะลงไปเที่ยวตอนเย็นหรือตอน
กลางคืนไปชมวิวริมมูลเขาก็กลัวเหมือนกัน เพราะมันมืดแล้วก็ไฟฟ้าแสงสว่างเราก็ยังไม่เพียงพอ เรื่องท่ีสองก็ 



๑๒ 
 

คือเรื่องของการขายของบริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูลลงไปดูแล้วรู้สึกว่าจะไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ ในอนาคต      
ผมอยากจะให้จัดเป็นระเบียบในเรื่องของการไปจัดจำหน่ายสิ่งของ ซึ่งเรามองดูแล้วดูไม่สวยงามเวลาแขกบ้าน
แขกเมืองมาก็คงจะเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือหรือจัดงานปีใหม่และงานต่างๆหรือตลาดโต้รุ่ง           
ถ้าถนนเราเสร็จผมว่าจะเป็นการดีเมืองอุบลของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวผมก็ขอฝากถนนทุกสายที่ลงสู่แม่น้ำมูล
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่แนะนำ
เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็เล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ในเทศบาลของเรา ขอเรียนว่า    
นายกให้นโยบายแล้ว เดี๋ยวทีมผู้บริหารจะจัดสรรทางเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องลงไปดูในส่วนของด้านฝั่งทาง      
กรมเจ้าท่าไปทางวัดกลาง วัดใต้ ทางลงตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นความสว่าง ถนนที่อาจจะมีการชำรุดมากก็จะเป็น
แบบนี้ ซึ่งทางนายกให้สมาชิกสภาเป็นผู้เลือกโครงการเข้ามาที่เราจะพัฒนาเมือง สมาชิกสภาสามารถเลือก
จัดลำดับความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขอันไหนก่อนหลัง และหลังจากที่เราประชุมนี้ เราจะคุยกันว่าเราจะทำถนน
เส้นไหนก่อน แล้วจะให้กองช่างทำโครงการแล้วก็ทำเป็นงบประมาณจะได้รู้ว่าเส้นนี้จะต้องใช้ งบประมาณ
เท่าไหร่ ในส่วนของการพัฒนาเมืองต่างๆตอนนี้ถนนเลียบแม่น้ำมูลของเราเสร็จแล้ว 1 ช่วง ท้ายตลาดใหญ่
และอนาคตมันจะเป็นวงแหวนรอบในทั้งหมดมันจะเชื่อมต่อหากันแน่นอนตลอดทั้งสายจะมีแม่ค้าพ่อค้าหรือ
อะไรต่างๆคนที่จะไปใช้ในพ้ืนที่ ซึ่งการจัดพ้ืนที่เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ส่วนการจัดระเบียบช่วงตลาดใหญ่
ตอนนี้ก็มีปัญหาแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจลงพ้ืนที่จัดสรรให้เป็นพ้ืนที่ที่ดีสำหรับเยาวชนเป็นพ้ืนที่ในการ
ออกกำลังกายได้นำป้าย “พ้ืนที่ตรงนี้ห้ามจำหน่ายของมึนเมาและบุหรี่” ฝากท่านสมาชิกสภา เป็นหูเป็นตาให้
ด้วยตรงนั้น อนาคตก็จะมีป้อมยามพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้ทันท่วงทีอันนี้ต้องมีอยู่แล้วร่วมกับ         
ทางตำรวจชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมก็จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าน้ำยังท่วมตลอด
แบบนี้ การที่เราจะเข้าไปทำถนน หรือเข้าไปทำอันไหนได้ก่อนเราก็จะทำ เช่นทำถนนที่ชำรุดก่อนหรือเพ่ิม
ความสว่าง ทางทีมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะลงพื้นที่พร้อมกับสมาชิกสภาเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง  อาษาพล          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านพชรค่ะ 
นายพชร       โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพชร  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๒ ผมขอสนับสนุนท่านณัฐพัฒน์เรื่องกวดขันความ
ปลอดภัยใต้สะพาน อยากให้เพ่ิมเติมไฟส่องสว่างบริเวณท่าน้ำวัดหลวงและหมู่บ้านมั่นคง และอีกเรื่องหนึ่งขอ
เรียนถามคณะผู้บริหารคือเท่าท่ีผมทราบคือจังหวัดเรามีเครื่องผันน้ำจะเป็นของทางจังหวัด แต่ว่าได้ยินมาว่าจะ
มีพายุอีกหลายลูกเข้ามาและจังหวัดอุบลก็เป็นจังหวัดที่รับน้ำ จึงอยากเรียนถามคณะผู้บริหารว่าได้มีการ
ประสานกับทางจังหวัดเรื่องการเปิดใช้งานเครื่องผันน้ำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ 
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นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองนายกฯค่ะ 
นายพงษศ์ักดิ์  มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร     
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สำหรับเรื่องเครื่องผลักดันน้ำนั้นโดยปกติเขาจะไปผลักดันน้ำที่สะพาน 
แม่น้ำมูลที่อำเภอพิบูลมังสาหาร สำหรับเรื่องนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ แต่บางทีก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ชำนาญ      
ก็จะเป็นเรื่องของชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่เขาไปดำเนินการเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ        ปากหวาน         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ สืบเนื่องจากที่ท่านนายก ได้มีนโยบายหนึ่งชุมชน    
หนึ่งโครงการ ผมก็ได้มีการลงพ้ืนที่ไปคุยกับทางชุมชน ซึ่งทางชาวบ้านเขาก็ดีใจที่ท่านนายกและคณะผู้บริหาร
นั้นให้ความสำคัญกับชุมชนต่างๆ เช่น บางชุมชนอยากให้มีการปรับปรุงถนน อะไรประมาณนี้นะครับ ขอบคุณ
ครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านรองนายกฯค่ะ 
นายธรธรรม์      ชินโกมุท      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธรธรรม์  ชินโกมุท รอง
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนำเรียน คือเรื่องกรรมการชุมชนเราเลือกมาได้ ๒๕ ชุมชน และ
ทุกครั้งที่ไปเลือกเราก็จะบอกว่าหน้าที่ของกรรมการชุมชนคือจะต้องทำแผนชุมชนและสามารถมีข้อบังคับใช้
งบประมาณของเทศบาลได้ ในระเบียบได้กำหนดไว้ว่าเทศบาลอาจสนับสนุนชุมชน ใช้คำว่า “อาจ” แต่คราวที่
แล้วที่ ปปช. ปปท. มา ทางตัวแทนชุมชนก็ได้เสนอว่าอยากให้มีการแก้ไขระเบียบหน่อยว่า เปลี่ยนจากคำว่า    
“อาจ”เป็นกำหนดเลยว่า “ต้อง” สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ คราวที่แล้วเรา
ไปอบรม ๒๕ ชุมชนที่ไปเลือกใหม่ คือตอนนี้เขาให้ชะลอไปก่อน ยังเหลืออีก ๘๑ ชุมชนที่ยังไม่ได้เลือก ใน
ระหว่างนี้เขาแจ้งว่ากำลังแก้ไขระเบียบอยู่ แต่มีระเบียบอยู่ข้อหนึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอก็คือจะให้เบี้ย
ประชุมกับประธานชุมชน คือให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ในตอนนี้เราได้สอนเรื่องการทำแผน
ชุมชนไปแล้ว นี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งในการทำงานร่วมกันกับทางชุมชนครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง       อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองนายกฯค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์      มูลสาร           รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของ
กองสาธารณสุข เราให้ชุมชนทำโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท   
ต่อ ๑ โครงการ ปีที่แล้วก็มีประมาณ ๘๐ กว่าโครงการที่ทางชุมชนเสนอเข้ามา เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิก
ได้สบายใจว่าเราดูแลทั้งเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต เพียงแต่ว่าปีที่แล้วเรางดโครงการเพราะ  



๑๔ 
 
โควิดประชุมไม่ได้ ดำเนินโครงการไม่ได้ จึงได้ยกเลิกโครงการไปกว่า ๕๐ โครงการ แต่ในปีนี้ก็น่าจะได้
ดำเนินการเสนอโครงการเข้ามา ขอฝากท่านสมาชิกสภาได้ให้คำแนะนำในโครงการที่มีผลต่อสุขภ าพอนามัย
ของชุมชนครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง       อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ 
 

*************ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. *********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
********************* 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยทีส่อง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
                                   “ญัตติ”  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

            พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ีหนึ่ง “ขัน้รับหลักการ” 
 ที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
 พ.ศ.๒๕๖๖   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 
      (ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                          (นายอัมพล  ทองพุ) 
                               เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ..................................... ........ 

 

 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรันตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษ์พล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๑๖ 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว ในคราวประชุมสภา

เทศบาล ............................................................................................................................................. 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 


